

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยเรื่อง ศึกษาความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารจัดการ การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในครั้งนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความเมตตาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี อธิการบดี ในฐานะประธานสาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา ที่กรุณาให้โอกาสคณะผู้วิจัยได้ทำวิจัย โดยอนุมัติโครงการประชาสัมพันธ์ และแนะแนวศึกษาต่อในหลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา รุ่นที่ 2/2551 และให้กำลังใจสอบถามเกี่ยวกับ ความก้าวหน้าของการวิจัยฉบับนี้สม่ำเสมอ ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.รังสรรค์ สิงห์เลิศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนา ที่ตรวจสอบเค้าโครงการวิจัย และกรุณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย จนสามารถทำให้ การดำเนินงานสำเร็จลงได้ด้วยดี

ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ สมชาย วงศ์เกษม ประธานสาขาวิชา การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสัน จุมปาแฝด คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองกุงวิทยาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ดร.ไพศาล วรคำ สาขาวิชาวิจัยและ พัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และนายอนุสรณ์ ภูสินแก่น สาขาวิชา บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่กรุณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ของเครื่องมือวิจัย ทำให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพในการจัดเก็บข้อมูล

ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1, 2 ร้อยเอ็ด เขต 1, 2 กาฬสินธุ์ เขต 1, 2, 3 และขอนแก่น เขต 2, 3 หรือผู้แทน ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และขอนแก่น หรือผู้แทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมือง มหาสารคาม เมืองร้อยเอ็ด เมืองกาฬสินธุ์ เมืองพล และเมืองบ้านไผ่ หรือผู้แทน ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด กองการศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เมืองร้อยเอ็ด เมืองกาฬสินธุ์ เมืองพล และเมืองบ้านไผ่ หรือผู้แทน ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดสนทนากลุ่ม ขอขอบคุณ นางสาวภัทรวดี คำยา นางสาวจตุพร แสนเมืองชิน และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา รุ่นที่ 1/2550 (นายวิทยา แสงอำไพ นายสุวิทย์ วงษาไฮ และ นายภักดี เอื้อราษฎร์) ซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัย และผู้ช่วย ผู้วิจัยได้ดีที่สุด ขอขอบคุณ นาวาอากาศเอก สรายุทธ กันหลง อาจารย์ประจำโรงเรียนนายเรืออากาศ ที่ กรุณาเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เหมาะสมยิ่ง

ขอขอบคุณครอบครัว ภรรยา และบุตร ที่ช่วยสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และให้การตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกต้องต่าง ๆ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี คุณงามความดีของงานวิจัยชิ้นนี้ ขอมอบแต่ บิดา- มารดาที่ถึงแก่กรรมไปแล้วที่ประสิทธิประสาทวิชาและการศึกษาของความเป็นคนดีให้แก่ผู้วิจัย มอบแต่ครู- อาจารย์ผู้ซึ่งมีพระคุณในการประสิทธิประสาทวิชาการต่าง ๆ จนสามารถทำให้ผู้วิจัยทำงานเชิงวิชาการในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริ ถิอาสนา

อาจารย์จำเนียร พลหาญ